

THƯ KÊU GỌI YẾM TRỢ

Nam Cali, ngày 21-1-1998

Thưa Quý Ái-Hữu và Thân-Hữu,

Nhận trọng-trách “vác ngà voi” từ tháng 5, 1997, Ban Phụ Trách chúng tôi hoàn-thành được Lá Thu số 70 vào tháng 9, 1997, và Lá Thu số 71 này vào dịp Xuân Mậu Dần, tháng 2-1998. Trong suốt thời-gian phụ-trách, chúng tôi đã nhận được rất nhiều hỗ-trợ và khuyến-khích của quý Ái-Hữu và Thân-Hữu. Riêng về phần tài-chánh, nhiều Ái-Hữu và Thân-Hữu đã yếm-trợ thật nồng-hậu. Có nhiều vị đã gửi tiền nuôi-duỡng Lá Thu đến hai lần trong khoảng thời-gian ngắn-ngủi đó. Nhiều vị còn hăng-say đóng góp trước cho niên-khoá 1998. Một cử chỉ làm chúng tôi xúc-động không kém là nhiều Ái-Hữu diện HO mới gia-nhập, tuy không được yêu-cầu, đã sốt-sắng gửi tiền yếm-trợ Lá Thu trong khi còn chật-vật với biết bao khó-khăn ban đầu ở xứ tạm-dung này.

Nhưng ngược lại, một số khác từ lâu đã “quên” nuôi-duỡng Lá Thu. Trong khoảng thời-gian chúng tôi phụ-trách, trên 62% tổng số Ái-Hữu và Thân-Hữu đã sao-lãng nhiệm-vụ này. Nhiều vị không hề yếm-trợ một lần nào kể từ năm 1994. Một số khác thờ-ơ đến nỗi không bỏ ra vài phút để hồi-âm thu yêu-cầu xác-nhận địa-chỉ sau nhiều năm mất liên-lạc*. Rất tiếc rằng những hàng chữ này đã làm phiền lòng quý vị nhiệt-tâm ủng-hộ Lá Thu, nhưng chúng tôi xét thấy phải mạnh-dạn nói lên một thực-trạng, dai-dẳng nhiều năm, đã làm nhiều Ái-Hữu đầy khả-năng và nhiệt-huyết phải ngần-ngại không muốn nhận phụ-trách Lá Thu. Mong rằng thu này giúp một số Ái-Hữu ý-thức được nhiệm-vụ tối-thiểu của mình.

Ban Phụ Trách chúng tôi luôn luôn đề cao bổn-phận báo-cáo đầy đủ và rõ ràng tiền yếm-trợ Lá Thu. Báo-cáo tài-chánh minh-bạch, tiền được xử-dụng đúng-đắn sẽ làm tăng sự tín-nhiệm của quý Ái-Hữu và Thân-Hữu đối với Ban Phụ Trách. Ngoài ra, với quan-niệm tiết-kiệm tối đa bằng cách giảm-thiểu mọi chi-phi, chúng tôi đã tự đánh máy và trình bày Lá Thu số 71. Tiền tiết-kiệm được đã cho phép chúng tôi gửi Lá Thu này đến tay quý Ái-Hữu và Thân-Hữu mau chóng hơn, tại Hoa-Kỳ cũng như ở các quốc-gia khác.

Nhân dịp này, chúng tôi rất vui mừng được thông-báo: các Ái-Hữu Vùng Houston, Texas, sẽ chính thức đảm-nhận Lá Thu AHCC kể từ số 72, với AH Vũ Quý Hảo, chủ-nhiệm, và AH Nguyễn Văn Độ, thủ-quy. Mọi liên-lạc, thu-từ, bài vở, xin gửi về:

Ái Hữu Vũ Quý Hảo

10527 Horseshoe Bend

Houston, TX 77064

Riêng chi-phiếu yếm-trợ Lá Thu, xin đề:

Ái Hữu Nguyễn Văn Độ

Có một số vốn khả-quan, tân Ban Phụ Trách sẽ mạnh dạn hơn trong nhiệm-vụ phát-hành Lá Thu AHCC của chúng ta.

Sau hết, toàn-thể Ban Phụ Trách chúng tôi xin gửi lời tri-ân chân-thành đến quý Ái-Hữu và Thân-Hữu đã nồng-nhiệt ủng-hộ và khích-lệ chúng tôi trong suốt thời-gian phụ-trách Lá Thu. Cầu chúc tân Ban Phụ Trách Vùng Houston, Texas, nhiều thành-công tốt đẹp.

Thay mặt Ban Phụ Trách Vùng Nam Cali
Phạm Nguyên Hanh

* Có 6 Ái Hữu hoàn toàn mất liên-lạc, thu yêu-cầu xác-nhận địa-chỉ được hoàn trả lại BPT.